



# ข่าวสาร เกษตรพิบูล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 55 ภาคการศึกษา 1/2557 ประจำวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

## ❖ คติพจน์ คติธรรม

ความไม่พอ	ใจจน	เป็นคนเขี้ยว
พอแล้วเป็น	เศรษฐี	มหาศาล
จนทั้งนอก	จนทั้งใน	ไม่ได้การ
จงคิดอ่าน	แก้จน	เป็นคนพอ

พ.ท.นเรศร์ จิตรักษ์

## ❖ การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEX สำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEX สำหรับผู้บริหาร ห้องประชุมคอนเวนชัน ศูนย์ประชุมวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. (ส่วนวังจันทน์) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ก่อนจะมอบเวทีให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร วิทยากรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา EdPEX การอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และทราบมิติใหม่ของการประกันคุณภาพ EdPEX และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษามิติใหม่



**ปรัชญา :** เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      **คำนิยามร่วม :** คิดบวก ผนวกใจ      **อัตลักษณ์บัณฑิต :** บัณฑิตจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ สู้งาน  
**วิสัยทัศน์ :** เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคน สร้างงาน บนฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ผ่านกระบวนการวิจัย ผสานองค์ความรู้ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนบนฐานการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

## ❖ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 40 (3/2557) ณ ห้องประชุม กอ.302 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบความเคลื่อนไหวการดำเนินงานด้านต่างๆของคณะฯ ทั้งด้านการบริหาร ด้านการวางแผน ด้านวิชาการและด้านกิจการนักศึกษา เพื่อนำผลการดำเนินงานด้านต่างๆ มาพัฒนาสืบไป



## ❖ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 17 (2/2557) ณ ห้องประชุม กอ.302 เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบผลการดำเนินงานและเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาคณะฯ พร้อมทั้งให้แนวทางสำหรับการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตร่วมกัน



### ข่าวประชาสัมพันธ์

#### ❖ ขอเชิญใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ขอเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทุกท่าน ร่วมใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

#### ❖ อบรมการใช้โปรแกรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF (มคอ.3-7)

เรียนคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทุกท่านเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF (มคอ.3-7) ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 - 11:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม